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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  7/2554 
วันพุธที่  12  ตุลาคม  2554 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบด ี    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
5. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ  สินอุไรพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ  จันทะรี  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
8. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
10. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
11. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล  กรรมการประจาํคณะจากคณาจารย์ประจํา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
14. นายชูพงษ์  ทองคําสมุทร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา   
15. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องสืบเนื่อง 
 

1.1 เสนอผลการศึกษาเพื่อทบทวนสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ ได้มอบหมายให้

คณะทํางาน ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หัวหน้าสายวิชา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ทุกหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาเสนอสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจําปีของคณะ นั้น  

ท่ีประชุมคณะทํางาน ได้เสนอสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจําปีภายในคณะ เป็นดังนี้ 
1.  งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการส่วนกลาง 65%  
2.  งบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตร 35% 
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โดยขอให้ทางคณะเพิ่มวงเงินสําหรับกิจกรรมวิชาการ ซ่ึงอยู่ในส่วนของงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการส่วนกลาง 
ให้มากขึ้นกว่าเดิม  เพื่อให้หลักสูตรต่างๆ สามารถจัดกิจกรรมวิชาการได้ยืดหยุ่นมากขึ้น  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ใช้สัดส่วนดังกล่าวเป็นแนวทางในการ 
จัดสรรงบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป 
 

 1.2 เสนอผลการศึกษาเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรสายวิชาการในคณะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นเจ้าของวาระ ได้ขอเลื่อนวาระการประชุมนี้ออกไปพิจารณาในการ 

ประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ ประจําปีงบประมาณ 2555-2558 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ ประจําปี

งบประมาณ 2555-2558 ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2554 แล้ว  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบในหลักการ  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2558 ตามท่ีเสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้เขียนคําอธิบาย (ร่าง) แผนดังกล่าว
ในบางประเด็นเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งการระบุระยะเวลาและผู้รับผิดชอบดําเนินการในแต่ละกลยุทธ์ด้วย  
 

2.2 (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ 2555 ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2554 แล้ว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 
งบประมาณ 2555 ตามท่ีเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. จากวงเงินงบประมาณ 3,650,500 บาท ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะได้ให้ความเห็นชอบจัดสรรเป็น 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง นั้น ขอให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้วยว่า 
จะมีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างใดบ้างที่จะใช้จ่ายจากวงเงินงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่เสนอตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนั้น เป็นเพียง (ร่าง) เอกสารที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาร่วมกัน
มาก่อน 

2. ควรมีคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและช่องทางการขอใช้งบประมาณในแต่ละรายการ เพื่อให้ผู้ 
ขอใช้และผู้รับผิดชอบทราบด้วย  

3. ควรกํากับการใชง้บประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยหากโครงการใดใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาควรเสนอขอปรับแผนกลางปี เพื่อนํางบประมาณไปใช้ในโครงการอื่นที่จําเป็น 

4.  ขอให้จัดทําข้อมูลรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ กรณีการปรับแผนจํานวนรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายรับในอนาคตของคณะ ให้คณะกรรมการประจํา
คณะทราบด้วยว่า จะมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายรับในปีต่างๆ เป็นอย่างไร  
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2.3  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ประธานแจ้งว่า กรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จะหมดวาระการดํารง

ตําแหน่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เสนอชื่อบุคลากรและผู้ดํารงตําแหน่ง ตามข้อ 5.1.1 (5) และข้อ 5.1.1 (6) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550  ดังนี้ 

 

1. เสนอชื่อบคุลากรเพื่อเลือกเป็นกรรมการตามข้อ 5.1.1 (5) โดยเลือกจากบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด จาํนวน 1 คน ได้แก ่
1.1 เลขานุการคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมี่ฐานะเทียบเท่าคณะ หรือ 
1.2 ผู้อํานวยการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

2.    เสนอชื่อบคุลากรเพื่อเลือกเปน็กรรมการ ตามข้อ 5.1.2 (6) โดยเลือกจากบคุลากร ดังนี ้
2.1 บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งวชิาการ จาํนวน 2 คน 
2.2 บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ และมิได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 คน 
 

โดยรายชื่อบุคลากรที่คณะเสนอ จะสังกัดคณะ/หน่วยงานใดก็ได้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ดังนี้ 

1. กรรมการตามข้อ 5.1.1 (5)  โดยเลือกจากบคุลากรผูดํ้ารงตาํแหนง่ประเภทผู้บริหาร ตามท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด จาํนวน 1 คน  ได้แก ่ 

-  เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
2. กรรมการ ตามข้อ 5.1.2 (6)  โดยเลือกจากบคุลากร ดังนี ้

2.1 บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งวชิาการ จาํนวน 2 คน ได้แก่   
-  นายธรรมวัฒน ์ อินทจักร  และ  
-  นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร   

2.2 บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ไป หรือตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และมิได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 คน ได้แก ่  

-  นางจินตนา บญุจันทร์ (สงักัดคณะแพทยศาสตร์)  และ 
-  นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  (สงักดัสํานักงานอธิการบดี) 

 

2.4  รับรองผลการศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2554 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของ

นักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองผลการศึกษาของนักศกึษา ในทุกรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ  
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ตามที่เสนอ  อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การให้ระดับคะแนนแก่นักศึกษา ควรตรวจพิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของรายวิชานั้น ๆ  
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หรือไม่  เนื่องจากมีข้อสังเกตจากการที่บางรายวิชาให้ระดับคะแนน A แก่นักศึกษาเกือบทุกคน  
2. ควรกํากับให้รายวิชาต่างๆ วางแผนประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ให้ได้ระดับคะแนนผล 

ประเมิน ทันภายในกําหนดของแต่ละภาคการศึกษา โดยไม่ควรให้สัญลักษณ์ I แก่นักศึกษาโดยไม่จําเป็น  ท้ังนี้ 
เนื่องจากยังคงมบีางรายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ I แก่นักศึกษาท้ังชั้น หรือขอขยายระยะเวลาการให้สัญลักษณ์ I ออกไป
มากกว่า 1 ภาคการศึกษา  
 

2.5  พนักงานมหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แจ้งว่า นายชูพงษ์ ทองคําสมุทร  พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 381 สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ได้ย่ืนความประสงค์ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ซ่ึงทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายท่ีสามารถจะขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ โดยได้ผ่านการประเมินผลการสอนจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ในคราวประชุมประจําเดือนกันยายน 2554 เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2554 แล้ว จึงเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

1. แบบ ก.พ.อ. 03   
2. สรุปรายงานการประเมินผลการสอน จํานวน 1 ชุด (ค่าน้ําหนักคะแนนที่ได้ 43.80 จาก

คะแนนเต็ม 50/ อยู่ในระดับเชี่ยวชาญ) 
3. ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1) ชูพงษ์ ทองคําสมุทร (2552) “การป้องกันความร้อนผ่านผนังก่ออิฐฉาบปูน

สัมพันธ์กับการระบายอากาศในอาคาร”, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2552, ปีท่ี 8, หน้า 18-26.  

2) นรากร พุทธโฆษ์ และ ชูพงษ์ ทองคําสมุทร (2553) “การพัฒนาผนังอาคารจาก
วัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษา: ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2553, ปีท่ี 9, หน้า 26-34. 

3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1) ชูพงษ์ ทองคําสมุทร (2553) “การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเรียนรู้ กรณีศึกษา อาคาร 40 ปีสาธิตศึกษาศาสตร์”, วารสารวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2553, ปีท่ี 9, 
หน้า 1-13. 

2) ชูพงษ์ ทองคําสมุทร (2554), “โครงสร้างของคติความเชื่อในสถาปัตยกรรม
ตะวันออก”, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2554, ปีท่ี 7, หน้า 81-98. 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผู้ทรงคณุวฒุิท่ี ก.พ.อ. กาํหนด จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ชื่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกัน  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวเสนอขอกําหนดตําแหนง่ทางวชิาการต่อไป 
ได้ และมีมติเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 รายชื่อ โดยวิธีลับ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนด 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป   
 

2.6  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการสรรหาหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ จันทะรี ได้รับอนุญาตให้

ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อนครบวาระ ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และคณะจะต้องดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนก่น ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อดําเนินการสรรหาหัวหน้าสายวิชา  ประกอบด้วย 

1.  คณบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา จาํนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
3. รองคณบดี จํานวน 1 คน    เป็นกรรมการ 
4.  คณาจารย์ประจํา  จํานวน  2 คน   เป็นกรรมการ 

โดยกรรมการสรรหาตามข้อ 2, 3 และ 4 นั้น  ให้ท่ีประชุมสายวิชาท่ีจะสรรหา เสนอชื่อผู้ท่ีเหมาะสมเป็นจํานวน 2 
เท่าของที่กําหนด เพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกให้ได้จํานวนเท่ากับท่ีระบุในข้อ 2, 3 และ 4  
ซ่ึงทางสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดประชุมคณาจารย์ในสายวิชา เพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
สรรหาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้ 

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา จํานวน 2 คน ได้แก่ 
1)   นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ 

รองคณบดี  จํานวน 2 คน ได้แก่ 
1) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณาจารย์ประจํา  จํานวน 4 คน ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ จันทะรี 
2) นายเขมโขต  ภู่ประเสริฐ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลศรี สุริยเดชสกุล 
4) นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ตามข้อ 2, 3 และ 4  ดังนี้ 

กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  จํานวน 1 คน ได้แก่   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ 
รองคณบดี  จํานวน 1 คน ได้แก่   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณาจารย์ประจาํ  จํานวน 2 คน ได้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ จันทะรี และนายเขมโชต ภู่ประเสริฐ 
 

 2.7  ขอบรรจุบคุคลภายนอกที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
      สายวิชาการ 

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า คณะฯ ได้ขอให้กองการเจ้าหน้าท่ี ดําเนินการเปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 2237 (ปฏิบัติงานสังกัด
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม) รวม  2 ครั้ง โดยการเปิดรับสมัครครั้งที่ 2 ได้หมดเขตรับสมัคร
แล้ว ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว 

โดยท่ีตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 10/2551) เรื่อง แนวทางและนโยบายการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนปริญญาเอกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้คณะเสาะแสวงหา
บุคคลท่ีมีศักยภาพสูงและเป็นบุคคลภายนอกที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือกให้ได้รับทุนระดับปริญญาเอก และบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน  และเนื่องจากขณะนี้ มีผู้แจ้ง
ความประสงค์สมัครเป็นอาจารย์ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวฐิติพร ฌานวังศะ  ซ่ึงกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในการนี้ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบสําหรับการขอบรรจุบุคคลรายดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว 
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะขอบรรจุตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (ฉบับท่ี 10/2551) ได้ (กรณีการจะขอบรรจุตามประกาศ  ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับท่ี 10/2551) 
ได้นั้น คณะจะต้องปิดรับสมัครก่อนจึงจะดําเนินการได้) ประกอบกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพซ่ึงสร้างผลงานโดดเด่นระดับชาติและนานาชาติมากมาย อีกท้ังยังได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พิเศษให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง ซ่ึงรวมถึงการได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา
ของคณะฯ หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบันด้วย 
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอบรรจุบุคคลภายนอกรายนี้ ตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 10/2551) ด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอขอบรรจบุุคคลภายนอกราย นางสาวฐิติพร ฌานวังศะ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 10/2551) ต่อทางมหาวิทยาลัยฯ ได้
ตามที่เสนอ 

 

2.8 ชาวต่างประเทศขอสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับชาวต่างประเทศ (จอร์แดน) ราย Dr. Sami  

Mohammed Eid Altal  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Assistant Professor of Industrial Design  ณ  Faculty of Fine 
Arts, Yarmouk University, Jordan  ได้แสดงความสนใจที่จะมาปฏิบัติงานสอน ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของบคุคลดังกล่าว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การจะรับบรรจุบุคคล 
ดังกล่าวนั้น ควรมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในหลายประเด็น เช่น 

1.  บุคคลดังกล่าว สามารถใช้ภาษาได้เพียง 2 ภาษา คือ ภาษาอาราบิคและภาษาอังกฤษ และยังไม่ 
เคยมีประสบการณ์ร่วมสอนกับทางคณะมาก่อน จึงยังไม่ทราบถึงทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แท้จริง และ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบริบทของคณะ ความพร้อมช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ของคณะนอกเหนือจากงาน
สอน ตลอดจนประวัติส่วนตัวอื่น ๆ และรวมถึงอัตราเงินเดือนปัจจุบันของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงหากพิจารณาให้บรรจุ
โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาก่อนบรรจุ ตามประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัท่ี 7/2553) และโดยท่ีหากบุคคลดังกลา่วมีอัตราเงินเดือนปัจจุบนัที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราปกตขิองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางคณะและมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในส่วนต่างของอัตราเงินเดือนดังกล่าวด้วย  ดังนั้น จึงควรสืบ
ข้อมูลและเจรจาเพิ่มเติมกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมประกอบกันด้วย เช่น อาจใช้วิธีการ
เชิญเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว หรือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราเงินเดือนปกติ หรือจ้างเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษรายปี ฯลฯ และควรหาข้อมูลจากคณะอื่นที่เคยบรรจุชาวต่างชาติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ได้มีมติมอบหมายให้ ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตร สถบ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนนี้ 

2. ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ การเจ้าหน้าท่ีคณะ หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา กรณ ี
การจ้างชาวต่างชาติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นรายปี ว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไรด้วย 
 

2.9  ขอความเห็นชอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า อาจารย์สังกัดหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ราย มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนศึกษา
ระดับปริญญาเอกในประเทศ จากกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ  จันทะรี 
2. นางรัตติกร  ศิริขันธ์ บุตรลา 
3. นางสาวนิธิวดี  ทองป้อง 
4. นายขาม  จาตุรงคกุล 
5. นายณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร 

 

และโดยที่เงื่อนไขในการยื่นแบบขอรับทุนดังกล่าว กําหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ก่อน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการสมัครขอรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกใน
ประเทศ ของอาจารย์ท้ัง 5 รายข้างต้นในครั้งนี้ด้วย  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการสมัครขอรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ จาก 
กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของอาจารย์ท้ัง 5 ราย ตามที่เสนอ 
 

2.10  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา และการกําหนดชื่อปริญญาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชา

การออกแบบอุตสาหกรรม เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญาและการกําหนดชื่อ
ปริญญาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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ระยะเวลาในการศึกษา ตลอดจนลักษณะของวิชาชีพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับชื่อปริญญาของสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ท่ีมีโครงสร้างหลักสูตร และมีการจัดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2554 แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  ออ.บ. 
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Industrial Design 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) B.I.D.   

ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  ออ.ม. 
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) Master of Industrial Design 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) M.I.D.   

ระดับปริญญาเอก 
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การออกแบบอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  ออ.ด.  หรือ ปร.ด. 
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Industrial Design  หรือ  Doctor of Philosophy 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) D.I.D.  หรือ Ph.D 
 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญาและการกําหนดชื่อปริญญา
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ/ ตัวชี้วัด/ ประกันคุณภาพ/ คํารับรองการ 
     ปฏิบัติราชการ ประจําปี 2554 ครั้งที่ 4  
 

3.2 รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า การดําเนินการตามวาระที่ 3.1 และวาระท่ี 3.2 ได้

มอบหมายให้ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ดําเนินการจัดทําข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการ และ
จะรายงานให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ปีงบประมาณ 2554 
เลขานุการคณะ แจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรคณะ

ท่ีมีต่อการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อนําไปใช้ในการรายงานผล



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 
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การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554 และเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับปรับปรุง/ 
พัฒนา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลสรุปการประเมินฯ ดังนี้ 

 

-    แบบสอบถามที่แจก จํานวน 96 ชุด ตามจํานวนบุคลากร (บุคลากรสายผู้สอน 49 ชุด, บุคลากร
สายสนับสนุน 47 ชุด) 

-    บุคลากรตอบแบบสอบถาม จํานวน 47 ราย (บุคลากรสายผู้สอน 10 ราย, บุคลากรสาย
สนับสนุน 37 ราย)  คิดเป็น ร้อยละ 49   

-    บุคลากรสายผู้สอน มีความพึงพอใจฯ       คิดเป็นร้อยละ 75.12 
-     บุคลการสายสนับสนุน มีความพึงพอใจฯ  คิดเป็นร้อยละ 77.27 
-     เฉลี่ยรวมบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 76.82  ซ่ึงสูง

กว่าปีงบประมาณ 2553 ท่ีผ่านมาเล็กน้อย (ร้อยละ 74.08)  
-     ผลประเมินดังกล่าวเทียบได้เท่ากับ ระดับ 3 จาก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ประเมินของ ก.พ.ร. 

(ระดับ 1 = 65% หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย, ระดับ 2 = 70% หมายถึง ระดับความพึง
พอใจพอใช้ , ระดับ 3 = 75% หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง , ระดับ 4 = 80% 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก, ระดับ 5 = 85% หมายถงึ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด) 

จึงแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ของฝ่ายต่าง ๆ 
ประธานขอให้ฝ่ายต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ดังนี้ 
1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําเดือนกันยายน 2554 

จํานวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1) การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านคํามืดวิทยา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3

กันยายน 2554  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 93 คน ใช้งบประมาณ 20,000 บาท 
2) การสอนศิลปะเพื่อน้องผู้ห่างไกล ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 71 คน ใช้งบประมาณ 10,000 บาท 
3) รณรงค์มารยาท กฎจราจร และการแต่งกายนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระหว่าง

วันที่ 5-9 กันยายน 2554  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ใช้งบประมาณ 5,000 บาท 
4) พิธีถวายพวงมาลา วันมหิดล ประจําปี 2554 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาล    

ศรีนครินทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน ใช้งบประมาณ 1,000 บาท 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่น ๆ 
 

4.1 ร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการในงานสถาปนิกอีสาน’54 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจง้ว่า ทางคณะฯ จะนาํผลงานของนักศึกษาหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตย  

กรรมศาสตร์ ไปจัดแสดงนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ในงานสถาปนิกอีสาน’54 ภายใต้
แนวคิด “สถาปนกิสร้างเมือง” ซ่ึงจัดโดยกรรมาธิการสถาปนกิอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2554  ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 

 

- 10 -

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.2 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ “สถาปัตย์” ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน 
ประธานแจ้งว่า ทางคณะฯ ได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้มีการประชุมร่วมเพื่อสร้าง
ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และต่อมาได้มีการขยายกรอบความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU : Memorandum Of 
Agreement) ภายใต้ข้อตกลงในโครงข่ายประกันคุณภาพ “สถาปัตย์” ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน 
ซ่ึงลงนามร่วมกันไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ประกอบด้วย 

1.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
5.  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

 

โดยมีแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันประกอบด้วย การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกันคุณภาพ
ให้แก่เครือข่ายในลักษณะการทํางานของ Web base และ Internet อย่างสม่ําเสมอ,  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ, การร่วมหาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทํางานดีท่ีสุด เป็นต้น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
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 4.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจํางวด 
นายธรรมวัฒน์ อินทจักร มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่เข้าใจของบุคลากรในกระบวนการและผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจํางวด จึงมีข้อเสนอแนะต่อคณะฯ ว่า แม้ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากร
เพื่อรับทราบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว แต่ควรเผื่อ
ระยะเวลา และประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งช่องทางเพิ่มเติมแก่บุคลากรว่า บุคลากรสามารถสอบถามข้อมูลหรือให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินต่อทางคณะได้เมื่อใด และโดยช่องทางใดบา้งด้วย 
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เลิกประชุมเวลา   12.50 น.  
 

               
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


